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Mættir: 

Gunnar, Elinborg, Jón Daníel, Bertína og Magnús. 

Bertína mætir með ársreikninga og kynnir þá – engar athugasemdir gerðar. 

Gunnar fór yfir umræðu um styrk frá sveitarfélaginu, lækkun styrks um 1 milljón á alfarið að 
lenda á UMSS þannig að Tindastóll fær jafn mikið og áður. 

Beiðni frá Tengli/Fjölneti um að setja auglýsingu inn á heimasíðuna okkar var samþ. 

Ákveðið að senda ekki félagsgjöld á yngri en 18 ára og rafrænt á 18-50 ára en seðla á yfir 50 
ára. 

Styrkur til Árna Arnars v/Berlínarferðar frá Knattspyrnudeild vegna tilraunar hjá deildinni með 
að senda efnilega leikmenn í æfingabúðir ásamt þjálfara. 

Ákveðið að samþ. 50 þúsund styrk v/Árna og 50 Þúsund styrk v/þjálfara en jafnframt ákveðið 
að framvegis verði styrkumsóknir að koma frá einstaklingi sjálfum. 

Einnig ákveðið að framvegið verði innheimt félagsgjöld notuð til svipaðra styrkja. 

  

Ákveðið að flytja aðalviðskipti til Sparisjóðs Skagafjarðar. 

Aðalfundur  ákveðinn 23.feb 2011 kl.20. 

 


